

กิจกรรมฝ่ายบริหารงานปฐมวัย

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน เวลา 08.30 น. – 10.00 น. เด็กระดับชั้นอนุบาลที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ฝ่ายบริหารงานปฐมวัย เพื่อฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.– 10.00 น. จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ บริเวณโรงยิมเนเซียม เพื่อปลูกฝังให้เด็กแสดงความสามารถ กตัญญูกตเวทิตะและระลึกถึงคุณครูผู้มีพระคุณ และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้สืบไป

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ครู กรวยดอกไม้ เทียน รูป

หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุ่มชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆ สะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้

ข้าวตอก เป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าวสารไปคั่ว โดยมีฝาคกรอบไว้ เมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่ง เมล็ดข้าวก็จะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม เช่นเดียวกับการให้การศึกษา ครูผู้สอนต้องให้การอบรมคู่กันไปด้วย "อบเพื่อให้สุกนุ่ม เพื่อให้หอม" เช่นเดียวกับการทำข้าวตอก

การสั่งสอนอบรมของครู บางครั้งต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ตีตึงหรือทำโทษ ในการกระทำที่ไม่เหมาะสมเสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เสมือนเป็นฝาคกรอบ ไม่ให้ลูกศิษย์กระเด็นกระดอนออกนอกกลุ่มนอกทาง ครูจึงต้องทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียน เป็นดังเช่นข้าวตอก คือ "สุกและหอม" ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ยอมรับนั่นเอง

ดอกมะเขือ ลักษณะของดอกมะเขือ เวลาบานจะสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นดินซึ่งก็เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ

ดอกเข็ม ลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น ด้วยความเฉียบคม